

Số: 150/KL - HĐND

Vĩnh Linh, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**Kết Luận**  
**Của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp**  
**Thường kỳ tháng 4 năm 2018**

Ngày 04/5/2018, tại Hội trường UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 4 năm 2018 để giải quyết một số công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện; chất vấn việc thực hiện Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 01/11/2017 của Thường trực HĐND huyện đối với Điện lực Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng chí: Phan Ngọc Tư - Tỉnh ủy viên - Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí PCT HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực UBND huyện, đại diện Thường trực UBMT huyện; Trưởng, Phó các Ban, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Điện lực Vĩnh Linh, Phòng KT & HT, VP HĐND&UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã: Vĩnh Kim, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiền.

Tại hội nghị, sau khi nghe Điện lực Vĩnh Linh và Phòng KT&HT, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 01/11/2017 về Kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện đối với tình hình quản lý, sử dụng, khai thác các công trình, dự án của ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực huyện Vĩnh Linh trên địa bàn huyện; nghe báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH huyện về chủ trương đầu tư, xây dựng trường THPT Cửa Tùng, hạng mục: Nhà thực hành, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ; thông qua sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định chấm điểm thi đua - khen thưởng đối với HĐND xã, thị trấn; lấy ý tham gia kiến góp ý bổ sung vào dự thảo Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch HĐND huyện - Chủ trì hội nghị kết luận:

**1. Đối với thực hiện Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 01/11/2017 của Thường trực HĐND huyện**

UBND huyện, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Điện lực Vĩnh Linh đã nghiêm túc và thực hiện tốt cơ bản các nội dung kết luận của Thường trực HĐND tại thông báo số 43/TB-HĐND ngày 01/11/2017. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện dứt điểm trong thời gian tới:

## **1.1. Điện lực Vĩnh Linh.**

- Thực hiện chuyển hệ thống đo đếm của các hộ dân sử dụng điện ở xa lưới điện hạ áp hiện trạng sang lưới điện hạ áp mới xây dựng thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020 ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/5/2018 (*Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Điện lực Vĩnh Linh tiếp nhận tài sản sau đầu tư, quản lý vận hành, bán điện đến hộ gia đình*).

- Thực hiện các hạng mục: hoàn trả mặt bằng, đấu nối tiếp địa tại xã Vinh Kim; di dời cột điện ở thôn Hòa Bình xã Vĩnh Long; khắc phục sự bất cập của nhánh điện mới đầu tư tại thôn Tân Đức xã Vĩnh Hiền để đấu nối cho nhân dân sử dụng; điều chỉnh lại độ cao treo công tơ điện theo quy định tại Quyết định 5700/QĐ-EVNPC ở các xã như: Vĩnh Tân, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch... yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 6/2018 để đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn cho người sử dụng điện.

- Tiếp nhận bàn giao lưới điện và bán điện cho nhân dân các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn đang nuôi trồng thủy sản theo quy định và quan tâm phối hợp với Phòng KT & HT, các HTX, cá nhân nuôi tôm khảo sát thực trạng để đầu tư thêm các trạm biến áp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sử dụng điện nuôi trồng thủy sản.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư các tuyến đường hạ áp theo kế hoạch đồng thời kiểm tra, rà soát lại thực trạng hệ thống lưới điện bị xuống cấp, hư hỏng, bất cập tại các địa phương để sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng việc cấp điện liên tục và an toàn cho người sử dụng điện (trước mắt là khắc phục, sửa chữa các tuyến mất an toàn trước mùa mưa bão tháng 9/2018).

## **1.2. UBND huyện**

- Chỉ đạo Phòng KT&HT chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT, Điện lực Vĩnh Linh tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với các đơn vị: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính & Kế hoạch, Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan để xin chủ trương đánh giá thực trạng đối với hệ thống đường dây trung áp và thủ tục bàn giao hệ thống lưới điện nuôi tôm khu vực xã Vĩnh Thành, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2018. (*Đường dây trung áp và TBA khu vực xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn đã bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý vận hành từ năm 2009*). Đồng thời kiểm tra, khảo sát để đề nghị xử lý những bất cập, vướng mắc trong quá trình sử dụng điện tại các cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản (hồ tôm) của người dân tại 3 xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn.

- Chỉ đạo Phòng KT&HT chủ trì, phối hợp với Điện lực Vĩnh Linh, UBND các xã, thị trấn thống kê, kiểm tra, rà soát và có quy hoạch nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để có cơ sở xin chủ trương đầu tư và kiến nghị các cấp đầu tư hệ thống lưới điện sản xuất nhằm “hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện việc rà soát, đăng ký, quy hoạch các khu dân cư mới để có kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện phục vụ điện cho mục đích sinh hoạt, thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2018.

## **2. Về đầu tư, xây dựng công trình trường THPT Cửa Tùng, hạng mục: Nhà thực hành, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ**

Trên cơ sở Công văn số 297/UBND-TN ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị trả lời ý kiến đề xuất của Sở Giáo dục & Đào tạo và kết quả thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đồng ý về chủ trương xúc tiến đầu tư, xây dựng. Đề nghị UBND huyện làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan để tiếp nhận ủy quyền chủ đầu tư và thực hiện quy trình thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh bàn giao để có nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình. Lập hồ sơ thủ tục, thực hiện quy trình đầu tư đúng theo quy định pháp luật, trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ VII HĐND huyện khóa V.

## **3. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định chấm điểm thi đua - khen thưởng**

Giao Văn phòng HĐND huyện tổng hợp và hoàn thành nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định chấm điểm thi đua - khen thưởng đối với HĐND các xã, thị trấn trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành trước ngày 10/5/2018 để triển khai áp dụng trong năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

## **4. Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện**


Giao Ban Pháp chế HĐND huyện tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào nội dung đề xuất giám sát 2019 và hoàn thiện dự thảo Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện để thông qua Thường trực HĐND huyện trước 30/6/2018 và trình kỳ họp thứ VII, HĐND huyện; các nội dung xã, thị trấn đề xuất nhưng thuộc thẩm quyền giám sát của HĐND các xã, thị trấn giao Ban Pháp chế HĐND huyện tham mưu văn bản chuyển nội dung về cho xã để đưa vào Chương trình giám sát năm 2019 của xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện thông báo kết luận một số nội dung phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 để UBND huyện; các Ban, Tổ, đại biểu HĐND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện, Điện lực Vĩnh Linh, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan biết để chỉ đạo và thực hiện.

### ***Nơi nhận:***

- TT HU, HĐND, UBND, UBMT huyện;
- Các Ban, Tổ, đại biểu HĐND huyện;
- Điện lực Vĩnh Linh, Phòng KT&HT, VPHĐND&UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-VP.

**MT. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Hoàng Hà**